



ที่ มท ๐๓๐๙.๘/ว๕๓๕๕

กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม ๑๐๒๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทบุคคลตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร

- อ้างถึง ๑. ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๓. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๕๕๑๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
๔. หนังสือสำนักทะเบียน ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๔๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ด้วยกรมการปกครองได้รับเรื่องหรือจากจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ไร้รัฐไร้สัญชาติ เกี่ยวกับประเภทของบุคคลตามยุทธศาสตร์การ จัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ และกระทรวงมหาดไทยโดยสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ดำเนินการให้มีการสำรวจและจัดทำ ทะเบียนประวัติไว้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกำหนดให้มีเลขประจำตัวประชาชน เป็นบุคคลประเภท ๐ กลุ่ม ๘๙ นั้น ปรากฏว่าหน่วยงานหลายแห่งโดยเฉพาะหน่วยที่รับผิดชอบด้านสิทธิ และสถานะบุคคล ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลที่ได้รับการสำรวจ จัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวรวมถึงบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรในการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ที่พึงได้รับ ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิในการขอมีสัญชาติไทย สิทธิในการขอมีสถานะ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน ให้อุปการะเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นต้น จึงขอให้กรมการปกครองทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของบุคคล เลขประจำตัวประเภท ๐ กลุ่ม ๘๙ ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล เพื่อจะได้ ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

กรมการปกครอง ขอเรียนว่าบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและ สิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วยบุคคล ๖ กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ ๑ บุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย และอาศัยอยู่เป็นเวลานาน ได้แก่ กลุ่มคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ถาวรในราชอาณาจักรไทยไว้แล้ว แต่ตกสำรวจหรือไม่ได้ รับการจัดทำทะเบียนในอดีต ซึ่งจะต้องเข้ามาในประเทศไทยภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ มี ๑๘ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มชาวเขา ๙ เผ่า (๒) กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูงหรือชุมชนพื้นที่สูงที่อพยพเข้ามาก่อนและหลังวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ (๓) กลุ่มอดีตทหารจีนคณะชาติ (๔) กลุ่มจีนฮ่ออพยพพลเรือน (๕) กลุ่มจีนฮ่ออิสระ (๖) กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า (๗) กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า (๘) กลุ่มชาวเวียดนามอพยพ (๙) กลุ่มชาวลาว อพยพ (๑๐) กลุ่มเนปาลอพยพ (๑๑) กลุ่มอดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลาया (๑๒) กลุ่มไทยลี้ภัย (๑๓) กลุ่มม้ง ถิ่นกระบอกที่ทำประโยชน์ (๑๔) กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา (๑๕) กลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัด

/เกาะกง...

เกาะกง ประเทศกัมพูชา ที่อพยพเข้ามาก่อนและหลังวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ (๑๖) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า เชื้อสายไทยที่อพยพเข้ามาก่อนวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ (๑๗) ชาวลาวภูเขาก่อพยพ และ (๑๘) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยที่อพยพเข้ามาหลังวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ และต่อมาได้มีการเพิ่มเติมกลุ่มชาวมอแกน ที่ประสบภัยสึนามิ เป็นกลุ่มที่ ๑๙ (กรมการปกครองได้จัดประเภทชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะข้อมูลทะเบียนราษฎร เพิ่มเติมจาก ๑๙ กลุ่ม เป็น ๒๑ กลุ่ม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแยกประเภท และกำหนดแนวทางในการพัฒนาสถานะบุคคลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น)

กลุ่มที่ ๒ เด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาของประเทศไทยหรือจบการศึกษาแล้ว แต่ไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือบิดามารดาไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงการมีสัญชาติหรือเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งจะต้องเข้ามาในประเทศไทยภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

กลุ่มที่ ๓ บุคคลที่ไร้รากเหง้า ได้แก่ คนที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ ทั้งที่อยู่ในสถานสงเคราะห์และนอกสถานสงเคราะห์ รวมถึงพระภิกษุ สามเณร และผู้ป่วยทางจิตประสาท ในสถานพยาบาลด้วย ซึ่งจะต้องเข้ามาในประเทศไทยภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

กลุ่มที่ ๔ บุคคลที่มีคุณสมบัติชนก่ประเทศ ซึ่งจะต้องเข้ามาในประเทศไทยภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ โดยกลุ่มนี้จะไม่ใช่วิธีการสำรวจแต่จะให้นับเรื่องพร้อมหลักฐานการทำคุณประโยชน์ ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาจัดทำทะเบียนประวัติ

กลุ่มที่ ๕ แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ได้รับการจดทะเบียน แต่ไม่สามารถเดินทางกลับได้เนื่องจากประเทศต้นทางไม่ยอมรับ

กลุ่มที่ ๖ คนต่างด้าวอื่น ๆ ที่ไม่มีคุณสมบัติ ตามกลุ่มที่ ๑ - ๕ และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทาง

เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ ๕ และกลุ่มที่ ๖ มีประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ จึงได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ ๑ ถึงกลุ่มที่ ๔ เป็นลำดับแรกก่อน

ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจะอยู่ที่กลุ่มที่ ๑ โดยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ากลุ่มนี้ประกอบด้วย บุคคล ๒ กลุ่มย่อย คือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ๑๙ กลุ่ม และผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีสาเหตุมาจากการระบุกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจบุคคล ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่แจ้งไว้ตามหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๙๕๑๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ว่ากลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย และอาศัยอยู่เป็นเวลานาน หมายถึง บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อยที่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติ ไว้เดิม และบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อย โดยบุคคลทั้ง ๒ จำพวกจะต้องเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒ และอาศัยอยู่ต่อเนื่องจนถึงวันสำรวจ อีกทั้ง ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการ บันทึกการรายการบุคคลในฐานะข้อมูลทะเบียนกลาง สรุปว่าถ้าเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อยที่ได้จัดทำทะเบียนประวัติไว้แล้ว ให้เลือก กลุ่ม ๑ และเลือกกลุ่มย่อย ลำดับที่ ๑ - ๒๑ ตามกลุ่มเครือญาติของผู้นั้น เช่น หากเป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ก็เลือกกลุ่มย่อย ลำดับที่ ๕ หากเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา ก็เลือกกลุ่มย่อย ลำดับที่ ๑๖ เป็นต้น ส่วนผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อย ให้เลือก กลุ่ม ๑ กลุ่มย่อยลำดับที่ ๒๒ “กลุ่มอื่น ๆ” โดยไม่ได้อธิบายลักษณะของบุคคลอย่างชัดเจน ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติ กลุ่ม ๑ กลุ่มย่อยลำดับที่ ๒๒ กลุ่มอื่น ๆ ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล จึงทำให้เกิดสถานการณ์ของปัญหาตามที่มีการหารือ

กรมการปกครองได้ตรวจพบข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ได้รับการบันทึกข้อมูลเป็นผู้ที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อย กลุ่มที่ ๑ กลุ่มย่อยลำดับที่ ๒๒ อาจเป็นกลุ่มบุคคล ดังนี้

(๑) ชนกลุ่มน้อยที่มีความเกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการสำรวจจัดทำ ทะเบียนประวัติไว้เดิม แต่ได้รับการบันทึกข้อมูลผิดพลาด หรือเป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย เป็นเวลานาน แต่ตกสำรวจในการจัดทำทะเบียนประวัติตามนโยบายของรัฐในห้วงที่ผ่านมา โดยในขณะที่ได้รับ การสำรวจตามยุทธศาสตร์ฯ ไม่สามารถหาพยานบุคคลยืนยันความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับจัดทำทะเบียนประวัติ ชนกลุ่มน้อยไว้เดิมได้ ซึ่งอาจเกิดจากเครือข่ายที่เป็นชนกลุ่มน้อยก็ตกสำรวจจากการจัดทำทะเบียนประวัติ ตามนโยบายของรัฐในห้วงที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน

(๒) คนต่างด้าวอื่น ๆ ที่ได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องโดยบางรายไม่ใช่บุคคลกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดให้มีการสำรวจ เช่น เป็นคน บังคลาเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้อง หรือเป็นแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่อพยพเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะทำงานในประเทศไทย (ขออนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน) หรือเป็นกลุ่มเปราะบางต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ ผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่า ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงยา ชาวอุยกูร์ ชาวเกาหลีเหนือ เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อให้ทะเบียนประวัติของบุคคลกลุ่ม ๑ บุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและ อาศัยอยู่เป็นเวลานาน ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล มีความถูกต้องเป็นไป ตามเจตนารมณ์ของการสำรวจฯ และสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการขอใช้สิทธิหรือขอดำเนินการ ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐได้อย่างถูกต้อง จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. เมื่อมีผู้ยื่นคำร้องหรือติดต่อขอดำเนินการเรื่องสถานะบุคคล สัญชาติ หรือเรื่องอื่นใด โดย แสดงหลักฐานทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เป็นบุคคล เลขประจำตัวประเภท ๐ กลุ่ม ๘๘ กลุ่มที่ ๑ (๐-xxxx-๘๘xxxx-xx-x) ระบุดังกล่าวว่า “กลุ่มอื่นๆ” โดยไม่ปรากฏข้อความซึ่งเป็นชื่อกลุ่มชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า เป็นต้น ให้นำทะเบียนหรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องแนะนำให้บุคคลดังกล่าวยื่นคำร้องขอแก้ไขกลุ่มบุคคล ในทะเบียนประวัติ โดยยื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาตามทะเบียน ประวัติ พ.ร.๓๘ ก

๒. การพิสูจน์ความเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ให้นำทะเบียนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ เรียกตรวจพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น บัญชีคนในหมู่บ้าน หนังสือรับรอง จากหน่วยงานของรัฐ อาทิ ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา เป็นต้น

๒.๒ สอบสวนพยานบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันซึ่งจะต้องเป็น ผู้ที่ได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติไว้แล้ว จำนวน ๓ คน มาให้การรับรอง โดยให้พิจารณา จากชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเลขประจำตัวประเภท ๖ (กลุ่ม ๕๐ – ๗๒) หรือชนกลุ่มน้อยที่ได้รับ ใบสำคัญถิ่นที่อยู่แล้ว เป็นลำดับแรก หรือชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียน ประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่มีเลขประจำตัวประเภท ๐ (กลุ่ม ๘๘) โดยจะต้องบันทึก การสอบสวนตามแบบ ปค.๑๔ ให้ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ให้การรับรอง และผู้ที่รับรอง รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าวโดยละเอียดด้วย

๒.๓ หากมีความจำเป็นอาจส่งเรื่องให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชน พิจารณาให้ความเห็นด้วยก็ได้ ตามแนวทางหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๔๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

๓. เมื่อนายทะเบียนได้รับคำร้องตรวจสอบพยานหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว เชื่อว่าบุคคลดังกล่าวเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ให้รวบรวมคำร้องพร้อมพยานหลักฐานเสนอนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขกลุ่มบุคคลในทะเบียนประวัติ โดยแก้ไขจาก “กลุ่มย่อยลำดับที่ ๒๒ กลุ่มอื่น ๆ” เป็น “กลุ่มย่อยลำดับที่ ๑ - ๒๑” แล้วแต่ผู้นั้นจะเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใด และเมื่อนายทะเบียนได้แก้ไขกลุ่มบุคคลในทะเบียนประวัติเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคัดและรับรองรายการบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรตามแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ท.ร.๓๘ ข) มอบให้ผู้ร้องเพื่อเป็นหลักฐานในการขอดำเนินการเรื่องต่าง ๆ โดยไม่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

๔. หากนายทะเบียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า บุคคลผู้ยื่นคำขอฯ ไม่มีคุณสมบัติเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ๑๙ กลุ่ม ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล และไม่ใช้กลุ่มเด็กนักเรียนหรือบุคคลที่จบการศึกษาแล้วแต่ไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือคนไร้รากเหง้า หรือคนที่มีคุณสมบัติพิเศษต่อประเทศ บุคคลดังกล่าวย่อมไม่อาจได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ขอให้นายทะเบียนดำเนินการจำหน่ายรายการบุคคลดังกล่าวในทะเบียนประวัติ (ท.ร. ๓๘ ก) ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้อ ๑๑๐ ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการจำหน่ายรายการบุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้นายทะเบียนแนะนำให้ผู้ยื่นคำร้องขอจัดทำทะเบียนประวัติ ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นบุคคลประเภท ๐ กลุ่ม ๐๐ พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ที่ถูกจำหน่ายรายการบุคคลเข้าใจว่าบุคคลดังกล่าวยังสามารถได้รับสิทธิอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้แจ้งอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนาคม จงจรัส)

อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนสัญชาติและการทะเบียน
และบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
โทร ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๗ - ๒๐, ๗๓๓๘